

สำหรับ

นักเรียนที่กำลังเรียนในหลักสูตรภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างด้าว

สำหรับระบบการศึกษาผู้ใหญ่ของเทศบาล

การทดสอบปลายภาคเรียนระดับชาติ (sfi)

สวัสดิ์ค๊ะ

ในระยะเวลาอันใกล้นี้ท่านจะได้สอบปลายภาคเรียน (สอบไล่)

ระดับชาติสำหรับระบบการศึกษาผู้ใหญ่ของเทศบาล ในหลักสูตรภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างด้าว (sfi)

การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนประเมินว่า

นักเรียนสามารถบรรลุเกณฑ์ความรู้ได้หรือไม่และได้ดีเพียงใด

การทดสอบนี้ยังช่วยให้การประเมินความรู้ของนักเรียนนั้นมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

การทดสอบจะยึดแผนการเรียนการสอนระบบการศึกษาผู้ใหญ่ของเทศบาลในหลักสูตรภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างด้าว

เป็นหลักทั้งในการออกข้อสอบและในการประเมิน

โดยการที่นักเรียนแต่ละคนจะได้มีโอกาสแสดงความรู้และทักษะของตนอย่างสุดความสามารถนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ

ทั้งนี้การทดสอบเพียงครั้งเดียวไม่สามารถวัดได้ทุกอย่าง

ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโดยรวมซึ่งจะนำมาใช้ในการให้เกรด (ผลการเรียน)

แก่นักเรียนในแต่ละรายวิชา การทดสอบระดับชาตินั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญก่อนที่จะมีการวัดผลการเรียน

แต่ครูจะต้องประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนในแต่ละวิชาโดยรวม

ข้อสอบ sfi มีลักษณะเป็นอย่างไร

เนื้อหาหลักของข้อสอบจะเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านและความเข้าใจข้อความต่าง ๆ การพูด ความเข้าใจในการพูด

และการเขียนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การทำงาน และการเข้าสังคม

การทดสอบนี้จะใช้เวลาสี่ถึงห้าชั่วโมงโดยประมาณ

ข้อสอบจะแบ่งเป็นชุด ๆ ดังนี้

- ทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจจะแบ่งเป็นสองส่วน โดยจะใช้ข้อความสั้น ๆ และเนื้อเรื่องไม่ยาวนาน
- ชุดทดสอบการฟังเพื่อความเข้าใจจะประกอบด้วย ข้อสอบสำหรับหลักสูตร C และหลักสูตร D หนึ่งส่วนและข้อสอบสำหรับหลักสูตร B สองส่วน โดยจะใช้เทปบันทึกการสัมภาษณ์ การสนทนาหรือรายการวิทยุ
- ชุดทดสอบทักษะการเขียนประกอบด้วย ข้อสอบข้อเขียนสำหรับหลักสูตร B และหลักสูตร C หนึ่งหัวข้อและสำหรับหลักสูตร D สองหัวข้อ
- ชุดทดสอบทักษะการพูดประกอบด้วย สอบรายบุคคลสำหรับหลักสูตร B และสอบเป็นคู่สำหรับหลักสูตร C และ D.

ท่านจะได้รับข้อมูลจากครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ วันเวลาที่จะการสอบ และวิธีในการประเมิน

คะแนนการทดสอบจะใช้ผลการเรียนระดับ E-A และ F ซึ่งหมายถึง ไม่ผ่าน

ท่านที่เป็นนักเรียนสามารถขอข้อมูลข้อสอบของตนเองและวิธีในการประเมินได้

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือเมื่อมีการติดตามผลกับนักเรียนครูต้องดูแลไม่ให้ข้อสอบรั่วไหล

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการทดสอบ

สำนักงานการศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบการทดสอบระดับชาติทั้งหมด

โดยข้อสอบนั้นทางภาควิชาภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม

เป็นผู้พัฒนาและจัดทำขึ้นร่วมกับสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้นำโจทย์ข้อสอบนี้ไปทดลองตามโรงเรียนต่าง ๆ

มากมายทั่วประเทศ นอกจากนี้ผู้เรียน ครูผู้สอนและนักวิจัย ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสอบดังกล่าว

เราหวังว่านักเรียนจะพอใจกับข้อสอบดังกล่าวและทำให้นักเรียนได้แสดงความรู้และทักษะในวิชาต่าง ๆ

ติดต่อสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ

nationellaprov@skolverket.se

ติดต่อมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม

Katrin Ahlgren

katrin.ahlgren@isd.su.se